

(สำเนา)  
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาด  
ของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และโดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรง แพร่กระจายได้ง่าย และควบคุมได้ยาก ได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรือในจังหวัดใกล้เคียงวิทยาเขตฯ ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หลายจังหวัด

เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของนักศึกษาและบุคลากร และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีทักษะที่พึงประสงค์ในทุกหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาารูปแบบการจัดการการเรียนการสอนเชิงรุกในลักษณะผสมผสานและเสริมสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงขอ กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. จัดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด และให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid learning) โดยใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่น ๆ ผสมผสานที่สามารถวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในรายวิชา

๒. กรณีที่หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ และมีเงื่อนไขของเวลาในการใช้ทุน เช่น การปฏิบัติการในคลินิกของคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอให้หลักสูตรพิจารณาตามที่จำเป็นจริง และกำหนดแนวทางบริหารจัดการด้วยมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรสูงสุด และแจ้งให้วิทยาเขตทราบ

๓. ขะลอกการฝึกงาน ปฏิบัติการสหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์ และจัดกิจกรรมลักษณะอื่นที่เทียบเท่าทดแทน หลีกเลี่ยงการเดินทาง แต่หากส่วนงานพิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความจำเป็นอย่างยั้งยวดอันจะส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา และไม่สามารถจัดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทนได้ ขอให้ส่วนงานยื่นขออนุมัติต่อรองอธิการบดีวิทยาเขตที่กำกับดูแล และดำเนินการชี้แจงให้นักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการหรือ

แนวทางการควบคุมการแพร่เชื้อของจังหวัดนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด และให้ส่วนงานติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ/ห้องปฏิบัติการ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาด้วยกัน รวมถึงหลักสูตรต้องมีการติดตามดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติการของนักศึกษา

๔. ให้ผู้สอนพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบจากการสอบในห้องสอบ เป็นการวัดประเมินผลที่เป็น formative มากขึ้น และมีการประเมินผลตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ร่วมกับการวัดและประเมินผลรูปแบบอื่นที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น การสอบออนไลน์ การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (take-home exam) การสะท้อนคิด (reflection) การประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงาน เป็นต้น

๕. ชะลอการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น โดยให้ออชการบดีที่กำกับดูแลหอพักของแต่ละวิทยาเขต เป็นผู้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป

๖. มหาวิทยาลัยจะติดตามและประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์

๗. กรณีมีความจำเป็นที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้เสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีไป

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกประกาศฉบับนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

นิวัติ แก้วประดับ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเนาถูกต้อง

**ณัฐธารมย์**

(นางณัฐธารมย์ วาสนาสัมพันธ์)

นักวิชาการอุดมศึกษา

ณัฐธารมย์/พิมพ์

จุฑามาส/ทาน